

## CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

*Kính thưa toàn thể bà con cử tri,*

*Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Mặt trận thành phố và địa phương,*

Tôi tên: **Trần Thắng Lợi**. Sinh năm 1976.

Đơn vị công tác hiện nay: Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng. Chức vụ Phó Chánh Văn phòng Thành ủy. Hiện cư trú tại: tổ 11, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

Hôm nay, tôi vui mừng được các cấp lãnh đạo tạo điều kiện gặp mặt, tiếp xúc với bà con cử tri để trình bày chương trình hành động của mình với tư cách ứng cử viên đại biểu hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021. Trước tiên, tôi xin bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được phân công về ứng cử ở quận Thanh Khê, là nơi tôi sinh ra, lớn lên, học tập và trưởng thành như ngày hôm nay.

Kính thưa bà con,

Như bà con đã biết, Quận chúng ta là một quận anh hùng, giàu truyền thống cách mạng. Những năm qua, được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, đặc biệt với sự chung tay góp sức của bà con nhân dân, quận ta đã có những bước phát triển vượt bậc. Hạ tầng kỹ thuật đô thị được đầu tư phát triển hiện đại; nhiều khu dân cư, tuyến phố mới được hình thành, làm cho bộ mặt đô thị Thanh Khê thay đổi nhanh chóng. Các loại hình thương mại - dịch vụ như siêu thị, chợ, ngân hàng, khách sạn, viễn thông, vận tải, các cửa hàng, cửa hiệu kinh doanh mua bán... phát triển sôi động. Nghề cá truyền thống tiếp tục được quan tâm đầu tư, hỗ trợ.

Tuy vậy, thực tế Quận nhà vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Thương mại - dịch vụ chưa khai thác triệt để tiềm năng, lợi thế. Lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp dần thu hẹp. Kinh tế biển còn bấp bênh, ngư dân còn vất vả. Địa bàn quận nhỏ, nhưng mật độ dân số cao nên công tác quản lý trật tự đô thị còn nhiều bất cập. Công tác xóa nghèo, giải quyết việc kết quả đem lại chưa thật bền vững. Đời sống một bộ phận nhân dân một số phường, đặc biệt Thanh Khê Đông vẫn còn khó khăn. Nguy cơ học sinh bỏ học, thiếu niên hư, vi phạm pháp luật vẫn còn là nỗi lo, trăn trở.

Thực tế trên, đặt ra cho người đại biểu nhân dân nhận thức cụ thể trách nhiệm của mình. Và với bản thân tôi, là Phó Chánh Văn phòng Thành ủy, là người có điều kiện thuận lợi thường xuyên gần gũi với các đồng chí lãnh đạo thành phố, tham mưu, giúp việc cho Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, trực tiếp là các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức điều hành công việc của cấp ủy trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Thời gian qua, bản thân tôi cùng với tập thể lãnh đạo, chuyên viên cơ quan Văn phòng Thành ủy đã nỗ lực cùng với các sở, ban, ngành, địa phương tích cực nghiên cứu, tham mưu đề xuất với Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành nhiều chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội thành phố. Trong đó, có nhiều chính sách đảm bảo an sinh xã hội, mang đậm tính nhân văn như:

xây dựng thành phố “5 không”, “3 có”, thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt nghèo, học sinh bỏ học và thiếu niên hư vi phạm pháp luật, Chỉ thị 25-CT/TU về phòng, chống bạo lực gia đình, Chỉ thị 29-CT/TU về 5 xây, 3 chống trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Chỉ thị 18-CT/TU về xây dựng nông thôn mới, Chỉ thị 37-CT/TU về phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy, Chỉ thị 43-CT/TU về Năm văn hóa, văn minh đô thị<sup>(1)</sup>, chủ trương xây dựng và sửa chữa nhà cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và đồng bào dân tộc thiểu số, về các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn...

Vì vậy, trong chương trình hành động của mình, tôi sẽ tiếp tục phát huy vai trò tham mưu, đề xuất cho cấp ủy và đơn đốc, theo dõi, giám sát việc triển khai các chủ trương nêu trên. Đồng thời, nghiên cứu thực tế cuộc sống, đề xuất, tham mưu cho Thành ủy ban hành các chủ trương, chính sách nhằm giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc của nhân dân.

Đặc biệt, đối với Quận Thanh Khê, tôi nhận thấy:

Khi Đà Nẵng chủ trương phát triển thành phố thành một trong những đô thị lớn của cả nước, trung tâm kinh tế - xã hội, động lực phát triển của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, và nhất là khi thành phố chủ trương phát triển và mở rộng về phía Tây thì trong những năm gần đây, cùng với Hải Châu, quận Thanh Khê đã thành quận trung tâm thành phố.

Với vai trò là địa bàn có vị trí chiến lược, là đầu mối giao thông liên vùng và quốc tế của thành phố Đà Nẵng, là địa phương có nhiều lợi thế phát triển thương mại, dịch vụ, giao thông vận tải và kinh tế biển, tôi cho rằng những nỗ lực trong phát triển kinh tế - xã hội của Thanh Khê trong nhiều năm qua và thời gian đến đây, đang và sẽ góp phần xây dựng Đà Nẵng ngày một giàu mạnh, văn minh.

Do đó, tôi tập trung ưu tiên và dành sự quan tâm đến 3 vấn đề trọng tâm sau:

1- Quan tâm phát triển kinh tế của quận. Tập trung khai thác có hiệu quả các tuyến phố chuyên doanh và các sản phẩm thương mại, dịch vụ. Đặc biệt, nghiên cứu hiến kế các chính sách phát triển nghề cá, khuyến khích, hỗ trợ bà con ngư dân lao động trên biển, tìm kiếm thị trường hỗ trợ đầu ra cho bà con.

<sup>(1)</sup> - 5 không: không có hộ đặc biệt nghèo, không có trẻ em bỏ học, không có người lang thang xin ăn, không có người nghiện ma túy trong cộng đồng, không có giết người để cướp của.

- 3 có: Có nhà ở, có việc làm, có nếp sống văn hóa, văn minh đô thị.

- 5 xây: “Trách nhiệm”, “Chuyên nghiệp”, “Trung thực”, “Kỷ cương”, “Gương mẫu”; 3 chống: “Quan liêu”, “Tiêu cực”, “Bệnh hình thức”

- Chỉ thị 24-CT/TU về tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt nghèo, học sinh bỏ học và thiếu niên hư vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

- Chỉ thị 25-CT/TU về công tác phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

- Chỉ thị 29-CT/TU về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới.

- Chỉ thị 18-CT/TU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xây dựng chương trình nông thôn mới trên địa bàn thành phố.

- Chỉ thị 37-CT/TU về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn thành phố.

- Chỉ thị 43-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015”.

2- Tập trung đẩy mạnh thực hiện chủ trương “4 an” của thành phố (an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm và an sinh xã hội). Trong đó, chú trọng đến các vấn đề an sinh xã hội, nhất là các giải pháp giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc, như: vấn đề ô nhiễm môi trường, nhất là môi trường sông Phú Lộc, môi trường biển; vấn đề giảm nghèo; định hướng nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên; đầu tư phát triển y tế, giáo dục; xây dựng đời sống văn hóa và quan tâm bình đẳng giới... Chú trọng xây dựng ý thức cộng đồng trong giữ gìn vệ sinh môi trường, thu gom rác, xử lý nước thải, chất thải, đảm bảo nhân dân có môi trường sống tốt, chất lượng sống đảm bảo. Tăng cường công tác kiểm tra, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm, tệ nạn ma túy, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

3- Tham mưu thực hiện các giải pháp phát triển tốt hơn về không gian và diện mạo đô thị quận, quản lý trật tự đô thị, thiết lập trật tự, kỷ cương trong lĩnh vực quy hoạch, quản lý quy hoạch, kiến trúc, xây dựng, quản lý quảng cáo, vỉa hè, lòng lề đường. Tiếp tục vận động thực hiện tốt văn hóa, văn minh đô thị; tập trung xóa bỏ các nhóm hành vi chèo kéo du khách, lang thang xin ăn, xin ăn biên tượng, nhất là tại khu vực trung tâm và nơi tập trung đông du khách.

Với ba nhiệm vụ nêu trên, nếu được bà con cử tri tín nhiệm làm đại biểu HĐND thành phố, với năng lực, kinh nghiệm của mình trong công tác tham mưu, bằng tâm huyết của một người cán bộ trực tiếp giúp việc cho các đồng chí Thường trực Thành ủy, tôi xin hứa thường xuyên sâu sát cơ sở, gần gũi với bà con để lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và phản ánh trung thực các kiến nghị chính đáng của bà con đến cấp có thẩm quyền, đồng thời trực tiếp giám sát và tham mưu cho Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố ban hành những chủ trương, chính sách đúng đắn, giải quyết kịp thời những khó khăn, bất cập trong cuộc sống của nhân dân.

Cuối cùng, tôi mong rằng, với sự ủng hộ, cộng tác và tín nhiệm của bà con, tôi nguyện dồn tâm huyết thực hiện tốt chức trách của mình, góp phần đưa hoạt động của hội đồng nhân dân thành phố ngày càng đi vào thực chất, đi cùng với lợi ích và nguyện vọng của cử tri quận nhà nói riêng và thành phố Đà Nẵng nói chung.

Xin chân thành cảm ơn toàn thể bà con.

---